

Autodesk แต่งตั้งผู้นำธุรกิจคนใหม่ เร่งผลักดันการเติบโตในอาเซียน



Autodesk ผู้นำด้านซอฟต์แวร์ความบันเทิง วิศวกรรม และการออกแบบ 3 มิติ ประกาศแต่งตั้งคุณพอล วิลสัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำภูมิภาคอาเซียน

คุณวิลสันมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดทิศทางกลยุทธ์และสร้างกำไรให้กับบริษัทในทุกตลาดทั่วอาเซียน

คุณวิลสันกล่าวว่า “อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายและกำลังเติบโตอย่างสูงในหลายภาคส่วน ทุกประเทศต่างให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรม 4.0 รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเมืองอัจฉริยะ ผมยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้นำทีมงาน Autodesk ในอาเซียน เพื่อตอบสนองความต้องการให้มากยิ่งขึ้นกว่าที่ลูกค้าต้องการ”

คุณฮาเรช คูบัจันดานิ รองประธานฝ่ายขาย (เอเชีย) บริษัท Autodesk กล่าวว่า “คุณพอลมีความรู้กว้างขวางในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ยังมีประวัติในการนำพาลูกค้าและธุรกิจไปสู่ความสำเร็จทั้งในตลาดเกิดใหม่และตลาดที่เติบโตเต็มที่แล้วทั่วภูมิภาค เรายินดีที่ได้ต้อนรับเขาสู่ทีมงานของเรา และได้ทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันบริษัทให้เติบโตไปอีกขั้นในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

คุณวิลสันสั่งสมประสบการณ์ยาวนานถึง 25 ปีในด้านการขาย การบริหารจัดการพาร์ทเนอร์ การให้คำปรึกษา และความเป็นผู้ประกอบการในภาคส่วนต่างๆทั่วเอเชียแปซิฟิก ทั้งภาครัฐ ความมั่นคงของประเทศ การดูแลสุขภาพ และการศึกษา ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ Autodesk เขาเคยทำงานกับ Amazon Web Services (AWS) โดยดูแลลูกค้าภาครัฐในอาเซียน คุณวิลสันเป็นผู้คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมไอทีของเอเชียแปซิฟิก เขาเคยทำงานที่เมียนมาและเกาหลีนานหลายปี

เกี่ยวกับ Autodesk

Autodesk มุ่งมั่นพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อให้นักสร้างสรรค์ ลูกค้าหลายล้านรายใช้ซอฟต์แวร์ของเราในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ตั้งแต่รถยนต์สมรรถนะสูง ดีกระฟ้า สมาร์ทโฟน ไปจนถึงภาพยนตร์ Autodesk มอบพลังให้ทุกคนสามารถสร้างสรรค์ทุกสิ่ง สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ autodesk.com หรือติดตาม @autodesk

Autodesk เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Autodesk, Inc. และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทในเครือ ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือ ประเทศอื่นๆ ส่วนชื่อแบรนด์ ชื่อผลิตภัณฑ์ หรือเครื่องหมายการค้าอื่นๆ เป็น

กรรมสิทธิ์ของบริษัทที่เป็นเจ้าของ Autodesk สงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงข้อมูล
จำเพาะและราคาได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และบริษัทไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดจากการพิมพ์หรือกราฟิก
ที่อาจปรากฏในเอกสารนี้

(C) 2019 Autodesk, Inc. สงวนลิขสิทธิ์

รูปภาพ - <https://photos.prnasia.com/prnh/20190325/2412738-1>

โลโก้ - <https://photos.prnasia.com/prnh/20190325/2412738-1logo>